

กิตติกรรมประกาศ

คุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์ในการให้คำปรึกษา แก้ไขช่วยเหลือจากผู้มีพระคุณหลายท่าน ซึ่งทางผู้วิจัยขอเจริญพรและขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยพันธ์ ปัญญาศิริ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดร.พระสุธีรัตนบัณฑิต อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ได้ให้ความกรุณาในการสละเวลา ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และชี้แนะแนวทางในการดำเนินการวิจัย รวมทั้งตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องจนคุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงด้วยดี

ขอเจริญพรและขอบพระคุณคณะกรรมการในการสอบคุษฎีนิพนธ์อันประกอบไปด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สัญญาวิวัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท และศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี กรรมการคุษฎีนิพนธ์ที่ได้ให้คำแนะนำ ตรวจสอบ และชี้แนะแนวทางในการแก้ไขเพื่อให้คุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้มีความเรียบร้อยและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และขอเจริญพรและขอบพระคุณ ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ตลอดจนถึงผู้จัดการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มบริหารงานวิชาการและครูใน โรงเรียนเชตุพนศึกษา โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย และ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสระเรียง รวมถึงผู้เข้าร่วมการสนทนาแบบกลุ่มเฉพาะซึ่งได้ช่วยเหลือในการให้ข้อมูลและเอกสารต่างๆ รวมถึงข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการวิจัยและใช้ในการจัดทำคุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ด้วยดีตลอดมา

ขอขอบคุณพระณปวร โทวาท เพื่อนผู้ให้คำปรึกษาและลงพื้นที่ทำการวิจัยร่วมกันจนสำเร็จ ขอกราบขอบพระคุณพระครูสุธรรมวัตร เจ้าอาวาสวัดทุ่งยาว จังหวัดพัทลุงที่ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร และพระราชปริยัติโกศล เจ้าอาวาสวัดใหม่พิเรนทร์ผู้เป็นอาจารย์คอยสั่งสอนและสนับสนุนทุนการศึกษาบางส่วน ขอเจริญพรขอบคุณ คุณไพศาล พืชมงคลที่สนับสนุนทุนการศึกษาบางส่วน ตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยและนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาคุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้านข้อมูลและกำลังใจด้วยดีตลอดมา รวมทั้งในความสำเร็จของการวิจัยครั้งนี้คงเกิดไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับแรงบันดาลใจและความระลึกถึงจากบิดามารดาผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูมา สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามมาที่มีส่วนร่วมช่วยให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในส่วนของกุศล คุณค่าและประโยชน์อันใดที่เกิดจากงานวิจัยเล่มนี้ ขอมอบความปรารถนาดีและอุทิศไปถึงผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีต่อผู้วิจัยตลอดมา

พระมหาชวลิต กงแก้ว

21 กุมภาพันธ์ 2560